

## GIỚI THIỆU ĐIỂM ĐẾN CHÙA BÔTUM VONG SA SOM RÔNG

Chùa Bôtum Vong Sa Som Rông hay còn được người dân địa phương quen gọi là chùa Som Rôn tọa lạc tại số 367 Tôn Đức Thắng, K2, P5, Tp. Sóc Trăng. Chùa Som Rông được xây dựng cách nay đã trên 600 năm, ngôi chùa đầu tiên được dựng lên bằng tre, gỗ và lợp lá đơn sơ, ở vị trí bên kia đường, cách vị trí chùa hiện tại là gần 1.000m. Ngôi chùa có rất nhiều cây Som Rong tự sinh sôi, phát triển vì vậy nhà chùa lấy tên của loài cây Som Rong, có hoa gọi là Bôtum để đặt tên cho chùa. Hiện tại phía sau, trong khuôn viên chùa có 02 cây Som Rông đang sinh trưởng rất tốt.



Chùa Som Rông là một tổng thể kiến trúc gồm có chánh điện, sala, tịnh xá, thư viện, các tháp để tro cốt của người mất... Toàn thể những công trình kiến trúc này tọa lạc trong khuôn viên trên 5ha. Lối từ cổng vào chùa được phủ đầy bóng mát của cây sao (cây cao, thân to đến hơn 01 vòng tay).

Chánh điện là nơi thờ Phật chính trong những công trình kiến trúc của chùa. Toàn bộ chánh điện được nâng đỡ bởi 06 hàng trụ cột, với tầng mái được kết

cấu khá đặc biệt gồm 03 hệ thống mái chồng lên nhau theo một khoảng cách nhất định. Ở mỗi góc của tầng mái được trang trí hình tượng rồng của đồng bào Khmer. Phần mái tiếp giáp với cột được trang trí hình tượng nữ thần Keynor và chim thần Krud, góp phần tạo nên sự chắc chắn, khỏe khoắn cho các bộ cột chống đỡ phần mái đồ sộ, vừa góp phần làm tăng vẻ đẹp và sự uy nghi cho công trình. Hai bên lối vào chánh điện là hình tượng Kỳ Lân với nét hung tợn, đứng canh giữ cửa nhằm ngăn cái ác và bảo vệ Đức Phật. Trên những vách tường và trần của chánh điện là những bức bích họa mô tả về cuộc đời của Đức Phật Thích Ca. Bộ thờ trong chánh điện thờ nhiều tượng Đức Phật Thích Ca. Trong đó, hai tượng Phật Thích Ca ghi dấu ấn của thời gian là hai tượng Phật bằng gỗ, đặt ở trên, bên góc trái và phải của bộ thờ.



Công trình sala đồ sộ với quy mô một trệt, một lầu, vừa mang đậm nét kiến trúc truyền thống chùa-tháp Khmer vừa kết hợp hiện đại và cách phối màu đặc sắc, tạo điểm nhấn độc đáo cho chùa Som Rong. Điểm đặc biệt của sala mới, đó chính là công trình trên mái của sala với hình tượng Phật Thích Ca đứng trên chín rồng, với ý nghĩa đức Phật phổ độ chúng sanh. Trong đó, chín rồng là tượng trưng cho Đồng bằng sông Cửu Long. Trên các thành của lối dẫn vào sala được trang trí hình tượng rồng và cá poon-co rõ nét trong tư thế poon-co có nuốt chửng rồng vào bụng. Điều này theo thuyết nhà Phật đến nay đã hơn 2.000 năm, nhưng poon-co vẫn không đủ sức. Sự việc này sẽ tiếp nối đến 5.000 năm thì

poon-co sẽ không còn đủ sức, phải tự nhả rỗng với ý nghĩa Đức Phật trường tồn, phổ độ chúng sanh.



Tiếp nối những công trình kiến trúc trong chùa là ngôi bảo tháp được xây dựng trên diện tích 100m<sup>2</sup>, chiều rộng 11m, cao khoảng 25m. Ngôi bảo tháp có bốn hướng và có bốn lối đi, là đại diện của từ, bi, hỷ, xả. Dọc hai bên lối dẫn lên bảo tháp được trang trí hình tượng rắn thần Naga và mô típ các hoa văn Khmer cổ được chạm khắc rất tinh tế, sắc sảo. Ở vị trí trung tâm của bảo tháp là tượng Phật Thích Ca được sơn son, thiếp vàng rất trang nghiêm, mặt quay về hướng đông. Bảo tháp gồm có hai tầng, tầng trên là nơi lưu giữ tro cốt các vị đại đức, trụ trì chùa. Công trình kiến trúc bảo tháp đã trở thành một trong những điểm nhấn độc đáo của chùa Som Rông so với những ngôi chùa Khmer khác trong tỉnh, cũng như khu vực Đồng bằng sông Cửu Long bởi lối kiến trúc và quy mô.



Điểm nhấn lớn nhất của chùa Som Rông là tượng Phật Thích Ca uy nghiêm phúc hậu. Tượng có chiều dài 73 mét, cao 29 mét, đặt trên bệ cao khoảng 28 mét so với mặt đất. Hai màu chủ đạo trắng và xanh nhạt được phủ lên thân tượng tạo nên sự trong trẻo vô cùng trang nhã. Bên dưới là những gian rộng lớn dự kiến làm nơi sinh hoạt, hội họp, học tập cho hàng trăm tăng sinh. Do được đặt trên bệ cao cùng với sự to lớn của bức tượng nên từ thành phố Sóc Trăng có thể nhìn thấy bức tượng này từ xa hàng trăm mét. Từ ngày có tượng Phật, ngôi chùa này còn được gọi với cái tên dân dã là chùa Phật nằm Sóc Trăng. Công trình làm cho ngôi chùa tăng thêm tính độc đáo, góp phần thu hút đông đảo phật tử và du khách trong và ngoài tỉnh, tạo thành điểm du lịch tâm linh của tỉnh nhà và khu vực đồng bằng sông Cửu Long.

Hiện nay, cùng với sự hỗ trợ của nhà nước, chùa đang xây dựng Cầu Rồng với diện tích ngang 25m, dài 63m dự kiến đưa vào phục vụ khách tham quan trong năm 2024.